

THƯ CHÚC MỪNG NĂM HỌC MỚI

Gửi Thầy, Cô giáo, Cán bộ, Nhân viên, Phụ huynh và Học sinh tỉnh Bến Tre

Các Cô giáo, Thầy giáo, Cán bộ, Nhân viên, phụ huynh thân mến! Các cháu học sinh phổ thông yêu quý!

Nhân dịp khai giảng năm học mới 2016 - 2017, Tỉnh uỷ - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bến Tre thân ái gửi đến toàn thể quý Cô giáo, Thầy giáo, Cán bộ, Nhân viên bậc học phổ thông; quý Phụ huynh và các cháu học sinh phổ thông lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Thưa quý Cô giáo, Thầy giáo và Cán bộ, Nhân viên!

Bậc học phổ thông là giai đoạn các em học sinh được trang bị hầu hết những kiến thức cơ bản, những kỹ năng cần thiết, định hướng nghề nghiệp cụ thể và hoàn thiện nhân cách. Vì vậy, Ban Giám hiệu các trường và từng giáo viên phải hết sức chủ động, phát huy sáng tạo trong thực hiện giám tải chương trình, sắp xếp lại nội dung giáo dục để khắc phục các hạn chế của chương trình, sách giáo khoa hiện hành; thực hiện hiệu quả các phương pháp, hình thức, kỹ thuật dạy học tích cực, song song với đổi mới nội dung, phương pháp đánh giá học sinh phù hợp; tăng cường kỹ năng thực hành, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác hướng nghiệp gắn với triển khai Chương trình Đồng khởi Khởi nghiệp, đẩy mạnh các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, tăng tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của học sinh, khuyến khích học sinh tham gia nghiên cứu khoa học; tăng cường giảng dạy tiếng Anh, tin học theo các chuẩn tiên tiến. Tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh khuyết tật được học hoà nhập; quan tâm nâng cao chất lượng hệ giáo dục thường xuyên.

Ngay từ đầu năm, Ban Giám hiệu và tập thể giáo viên mỗi trường cần ngồi lại, thẳng thắn nhìn nhận những mặt mạnh - yếu của trường mình; xác định rõ quyết tâm và giải pháp cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ năm học một cách thực chất; mạnh dạn nói không với bệnh hình thức, thành tích và các tiêu cực khác đang tồn tại trong ngành giáo dục. Mỗi cán bộ quản lý và từng giáo viên nhận thức thật sâu và thực hiện thật tốt vai trò quyết định của mình trong nâng cao chất lượng giáo dục tại trường. Mỗi giáo viên, cán bộ nhân viên là tấm gương sáng cho học sinh noi theo!

Các cháu học sinh yêu quý!

Từ bậc học này, các cháu sẽ tập dần để trở thành NGƯỜI LỚN. Làm người lớn khó lắm, cho nên các cháu hãy tập trung học tập để nắm vững các kiến thức cơ bản, có được những kỹ năng cần thiết, nhất là kỹ năng sống. Các

cháu hãy quan tâm đến nghề nghiệp tương lai, tập trung rèn luyện ngoại ngữ, tin học vì nó sẽ rất cần thiết cho bản thân các cháu sau này. Các cháu hãy tích cực tham gia vào các hoạt động tập thể, trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học. Các cháu hãy cố gắng học làm người tốt, biết tự trọng và tự chịu trách nhiệm với các hành vi của mình.

Đối với học sinh khuyết tật và hệ giáo dục thường xuyên, các cháu hãy tự tin và cố gắng hơn. Tương lai tốt đẹp luôn được xây dựng từ những nỗ lực bền bỉ!

Thưa quý Phụ huynh!

Để con mình học hành thành tài, nên người, rất mong quý phụ huynh luôn quan tâm đến việc học chữ và học làm người của con em mình, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với nhà trường và các thầy cô giáo để nắm sát tình hình các cháu, quan tâm định hướng nghề nghiệp cho các cháu, tạo điều kiện cho các cháu tham gia các hoạt động tập thể hữu ích, không nên có suy nghĩ và bắt ép con em mình học thêm không cần thiết.

Chúc tập thể giáo viên, cán bộ nhân viên, quý phụ huynh và các cháu học sinh phổ thông luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và đạt nhiều kết quả tốt trong năm học mới!

TỈNH ỦY - HĐND - UBND - UBMTTQ VIỆT NAM TỈNH BẾN TRE